

โรงเรียนเสริมสวยชลาชล (CHALACHOL

Academy) จัดงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

คุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและ Hair Passion Show 2016



โรงเรียนเสริมสวยชลาชล (CHALACHOL Academy) จัดงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย และHAIR PASSION SHOW 2016 แสดงผลงานการออกแบบแฟชั่นทรงผมของนักเรียน และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ แจ่งวัฒนะฮอลล์ ชั้น5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ่งวัฒนะ

นับเป็นก้าวสำคัญก้าวใหญ่ของช่างผมไทยในการเดินทางสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนเสริม-สวยชลาชล(CHALACHOL Academy) องค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย จัดพิธี”มอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจ เสริมสวย” เป็นครั้งแรกให้ช่างทำผมทั่วประเทศ ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสริมสวยชลาชล กล่าวว่า โครงการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อช่างทำผมไทย ทำให้มีสมรรถนะในการให้บริการลูกค้าที่ชัดเจน และมีการจัดระบบมาตรฐานอาชีพเทียบเท่าสากล เป็นการยกระดับงานบริการของประเทศไทยอีกหนึ่งวิชาชีพ สร้างความมั่นคงให้บุคลากรที่อยู่ในอาชีพ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้รับบริการทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ

ตลอดปี2558 นั้น โรงเรียนเสริมสวยชลาชล และคณะผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพช่างทำผม ได้ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)ร่วมกันประเมินจนเป็นผลสำเร็จ มีช่างทำผมทั่วประเทศที่ผ่านการประเมินสมรรถนะจำนวน 240 คน การประกอบอาชีพที่มีมาตรฐานวิชาชีพไปในทิศทางเดียวกัน เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาชีพเสริมสวย ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยเปรียบเสมือนใบที่แสดงให้เห็นให้คนทั่วโลกรู้ว่าเป็นช่างทำผมที่ได้รับการประเมินตามมาตรฐานสากล สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ เพราะเป็นมาตรฐานที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก

ในโอกาสเดียวกันนี้โรงเรียนเสริมสวยชลาชล ยังได้จัดงาน “แฮร์ แฟชั่น โชว์ 2016” มอบใบประกาศนียบัตรและแสดงผลงานการออกแบบแฟชั่นทรงผมของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสริมสวย ชลาชลปีล่าสุดในรูปแบบแฟชั่นโชว์ 38 คน 38 ผลงาน เพื่อแสดงศักยภาพการออกแบบทรงผมที่มีความโดดเด่นและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ผ่านนางแบบกิตติมศักดิ์ วิลลิสินี จันทร์วุฒิมวงค์ นางสาวไทย ประจำปี 2558, จิณณ์ณิศา นุดดี มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2016, ปภาดา กลิ่นสุมาลย์ ไทยซูเปอร์โมเดล 2015 และจิรัชยา ศิริมงคลนาวัน มิสทิฟฟานี่ 2016 ร่วมพิธีเซ็นท์ทรงผม

โรงเรียนเสริมสวยชลาชล (ชลาชล อคาเดมี) มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาอาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพช่างทำผมไทย และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุกๆด้าน และมีความยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงระบบการบริหารจัดการ และหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับเพื่อนร่วมวงการอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมสร้างบุคลากรในวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยของเมืองไทยให้ทัดเทียมสากลต่อไป